

Đào tạo thực địa về Cắt gọt móng cho kỹ thuật viên địa phương ở các vùng mục tiêu của dự án

từ 2 – 4 tháng 12 tại Ba Vì; 9 – 10 tháng 12 tại Vĩnh Thịnh và 17 – 19 tháng 12 tại Mộc Châu

Sau nhiều chuyến công tác và quan sát thực tế, dự án nhận thấy một trong những vấn đề nghiêm trọng và thực trạng phổ biến ở các vùng mục tiêu của dự án hiện nay là bệnh về chân, móng ở bò sữa. Số lượng bò bị mắc bệnh chân móng ngày càng cao. Một nguyên nhân cho thực trạng đó là tình trạng móng bò. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều chưa có khái niệm về cắt gọt, chăm sóc móng cho bò thường xuyên. Do đó, tình trạng móng của hầu hết các con bò được khảo sát ở các vùng mục tiêu đều có kết quả xấu.

Từ thực tế đó, dự án đã mời một chuyên gia ngắn hạn chuyên về móng bò từ Hokkaido sang dự án làm việc khoảng 2 tháng. Trong thời gian này, dự án đã tổ chức 3 khóa học thực địa về cắt gọt móng tại 2 vùng mục tiêu và vùng Ba vì với mục đích phổ biến kiến thức về chăm sóc móng cho bà con chăn nuôi đồng thời đào tạo kỹ thuật chăm sóc móng cho các kỹ thuật viên địa phương.

Trong khóa học này, lý thuyết không được coi trọng, phần lớn thời gian của khóa học là thực hành trực tiếp tại trang trại. Dự án đã chuẩn bị một giống bò và các bộ công cụ cắt gọt móng bò cho các khóa đào tạo. Đến cuối khóa, dự án đã tặng các bộ công cụ đó cho từng vùng với dụng ý mong muốn các kỹ thuật viên địa phương sẽ tiếp tục các dịch vụ chăm sóc móng thường xuyên cho bò sữa ở các vùng này.

Trong suốt các khóa học, ông chuyên gia ngắn hạn Toriumi đã cố gắng trình diễn những kỹ thuật để cắt gọt móng tốt cho các kỹ thuật viên địa phương. Trên thực tế, đây là những kỹ thuật không hề đơn giản, dễ dàng, người cắt gọt móng cần sức khỏe và sự khéo léo.

Do đây là một dịch vụ khác mới ở Việt Nam nên các cán bộ kỹ thuật địa phương rất hứng khởi học hỏi và thực hành. Họ quan sát rất chăm chú các bước cắt gọt và thực hành chăm chỉ. Sau các khóa học, các kỹ thuật viên đã không những học hỏi thêm các kỹ thuật chăm sóc móng mới mà quan trọng hơn họ đã có ý thức về vai trò của loại hình dịch vụ này là ngăn ngừa các bệnh về chân móng cho bò sữa.

